

Số: /BC-UBND

Cẩm Tú, ngày tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri**  
**tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND và cử tri trong xã đã có ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực. Ngay sau khi kỳ họp kết thúc UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, rà soát để giải quyết, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được pháp luật quy định. Sau đây UBND xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XX, với những nội dung như sau:

**1. Về Giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản**

*1.1 Cử tri thôn Thái Học đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí để thôn đổ 1km tuyến đường từ nhà văn hóa đi đến cuối thôn và đề nghị UBND xã hỗ trợ xi măng xây dựng 2km hành lang giao thông trong thôn và 2km đường bê tông nội đồng.*

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri thôn Thái Học về kinh phí hỗ trợ để thôn tiến hành nâng cấp đoạn đường từ Nhà văn hóa đi cuối thôn và 2km hành lang giao thông trong thôn, 2km đường giao thông nội đồng, trong thời gian tới nếu có nguồn chính sách hỗ trợ từ cấp trên hỗ trợ về xi măng, thì UBND xã sẽ tiếp tục hỗ trợ cho thôn, hoặc thôn cân đối vào nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết HĐND xã đối với thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 50.000.000đ để xây dựng trong năm 2023.

Trước mắt UBND xã đề nghị thôn Thái Học tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục hiến đất để mở rộng các tuyến đường nói trên, xây trát chỉnh trang tường rào, trồng cây xanh, bồn hoa để thôn hoàn thành việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu năm 2023.

*1.2 Cử tri thôn Thái Bình đề nghị HTX DV kiểm tra xây dựng tuyến mương ở khu bện xấp mỏ*

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri thôn Thái Bình, tuyến mương đất khu vực bện Xấp Mỏ thôn Thái Bình dài khoảng 150m, kéo dài từ tuyến Vòng Đò qua ao ông Thái xuống Bình Xuyên. Qua quá trình kiểm tra, khảo sát, hiện trạng tuyến mương nằm trong khu vực sinh lầy, không phù hợp cho xây dựng tuyến mương thông thường. Đề khắc phục hiện trạng trên phải xây dựng tuyến mương theo

dạng cầu máng. Do gồm nhiều hạng mục xây dựng phức tạp dẫn đến chi phí lớn, nằm ngoài khả năng của UBND xã và HTX. Vì vậy UBND xã đã đề nghị UBND huyện Cẩm Thủy hỗ trợ kinh phí để xây dựng, hiện tại Phòng nông nghiệp huyện đã tiến hành khảo sát, tuy nhiên hiện nay chưa có nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Để khắc phục cho sản xuất nông nghiệp UBND xã đã yêu cầu HTX thường xuyên tổ chức nạo vét tuyến mương trên, khơi thông dòng chảy, tránh ùn tắc để phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp.

## **2. Điện**

*Cử tri các thôn Bắc Sơn, Cẩm Hoa, Liên Sơn đề nghị UBND xã tiếp tục đấu nối với ngành Điện để thay một số tuyến từ dây trần sang dây bọc và thay thế, bổ sung một số cột điện trong khu dân cư.*

### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri các thôn Bắc Sơn, Cẩm Hoa, Liên Sơn. Sau khi kết thúc kỳ họp UBND xã đã đấu nối với ngành Điện, cùng với các thôn tiến hành khảo sát các tuyến đường điện, số cột phải di dời là 23 cột, đến nay đã di dời 11 cột và một số tuyến đã được thay dây trần bằng dây bọc. Để tiếp tục chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục đề nghị Điện lực Cẩm Thủy phối hợp với UBND xã, các thôn tiến hành phát dọn hành lang lưới điện đồng thời tiếp tục có kế hoạch di dời một số cột điện nằm vào hành lang đảm bảo mỹ quan và an toàn lưới điện.

## **3. Lĩnh vực an ninh trật tự**

*Cử tri các thôn đề nghị Công an xã tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình ANTT trong xã, hiện nay tình trạng tiêm chích có chiều hướng gia tăng ở khu vực chợ và ngoài đồng thôn Lương Thành gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sản xuất nông nghiệp của nhân dân.*

### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã xây dựng kế hoạch tiến hành tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân trên địa bàn toàn xã để đảm bảo giữ ổn định tình hình ANTT, kịp thời phát hiện xử lý các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra vào nhiều khung giờ khác nhau, thường xuyên nắm tình hình địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua công tác tuần tra nghiệp vụ lực lượng Công an xã phối hợp với Công an thị trấn Phong Sơn phát hiện đối tượng Phạm Minh Tâm, sinh năm 1991 cư trú tại TDP Hòa Bình, thị trấn Phong Sơn có hành vi nghi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vụ việc được công an huyện xem xét giải quyết. Công tác quản lý hồ sơ hiện nay Công an xã đang quản lý 05 đối tượng nghiện ma túy. (Trong đó: có 02 đối tượng đang trong Cơ sở CNBB; 02 đối tượng đã có Quyết định đưa vào Cơ sở CNBB tuy nhiên Trung tâm cai nghiện đang có văn bản tạm dừng tiếp nhận; cũng có 01 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Cai nghiện bắt buộc trong 06 tháng đầu năm 2023). Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã tổ chức tuần tra, phối hợp xử lý các trường hợp vi

phạm. UBND xã đề nghị cử tri tiếp tục thông tin kịp thời về thời gian, địa điểm phát hiện các đối tượng tiêm chích trực tiếp qua Công an xã để có Phương án xử lý kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề mà đại biểu HĐND xã và cử tri trong xã quan tâm tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã khóa XX. UBND xã tiếp tục chỉ đạo, thực hiện những vấn đề mà cử tri quan tâm chưa được giải quyết trong thời gian tới./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, TT HĐND
  - Chủ tịch, các PCT UBND
  - Đại biểu HĐND
  - Lưu VP.
- } Để báo cáo

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Sử**